

ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของ Milestone

ฉบับนี้เป็นฉบับแปลมาจากต้นฉบับของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของ Milestone ในกรณีใด ๆ ที่การตีความมีความคลุมเครือหรือข้อขัดแย้งในส่วนหนึ่งของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ที่กำหนดให้ต้นฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับเหนือกว่าฉบับแปลนี้
ต้นฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ Milestone มีต่อท้ายฉบับภาษาท้องถิ่น

หมายเหตุ: หากคุณเป็นดีลเลอร์ของ Milestone หรือบริษัทรวมระบบ หรือกำลังติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในนามของบุคคลที่สาม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านั้นยอมรับข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ และยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับ Milestone Systems หากมีการใช้ตัวเลือกการให้ความยินยอมโดยความสมัครใจ

ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ (End-user License Agreement - EULA) นี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ (ทั้งในฐานะบุคคลหรือนิติบุคคล) กับ Milestone Systems A/S ("Milestone") ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Milestone หรือโปรแกรมหรือประโยชน์ของ Milestone ซึ่งอาจรวมถึงส่วนประกอบของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารทางออนไลน์ รวมทั้งเอกสารที่ปรับปรุงหรือที่มีการแก้ไข ("ผลิตภัณฑ์") หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ที่จัดส่งโดย Milestone ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดของระบบดังกล่าวจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของ EULA นี้ ยกเว้น ส่วนประกอบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่ภายใต้ใบอนุญาตผู้ใช้แยกต่างหากของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารประกอบของระบบหรือรวมอยู่ในระบบ

การติดตั้ง คัดลอก หรือใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นใด จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขของ EULA ฉบับนี้ หาก你不ยอมรับข้อกำหนดของ EULA ฉบับนี้ ห้ามติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ แต่คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วันหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังสถานที่ซื้อเพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่งและการจัดการใด ๆ นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลบังคับใช้หากคุณหรือตัวแทนของคุณ รวมถึงดีลเลอร์ Milestone ของคุณ (ในนามของคุณ) ได้ยอมรับ EULA นี้ก่อน หรือในระหว่างการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ โปรดทราบว่านี่เป็นการอนุญาตให้ใช้งานส่วนประกอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ใช่การขายผลิตภัณฑ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Milestone ที่จำเป็นต้องมีคีย์ใช้งานโปรแกรม (SLC) ใบอนุญาตที่คุณได้รับจะถูกกำหนดโดยคีย์ใช้งานโปรแกรมที่คุณได้รับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

การยอมรับการอัปเดตจากระยะไกลแบบอัตโนมัติ ปัจจุบันหรือในอนาคต ผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณอาจใช้เครื่องมือหรือวิธีการของระบบปฏิบัติการใด ๆ เพื่ออัปเดตหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างของเครื่องมือนี้ได้แก่ Milestone Software Manager ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่ออัปเดตผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ จะทำให้คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้ยอมรับ EULA ของผลิตภัณฑ์ใหม่ การยอมรับ EULA ฉบับปัจจุบันจึงถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์การยอมรับ EULA ของการอัปเดตผลิตภัณฑ์ในอนาคตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการในนามของคุณ

การปรับใช้ AWS Cloud ผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ ของ Milestone ยังนำเสนอในแบบ Amazon Machine Image ("AMI") ภายใต้โมเดลใบอนุญาตแบบจัดหามาเอง ("BYOL") หรือพร้อมใบอนุญาตสำหรับ Milestone XProtect® Essential+ และสามารถปรับใช้บนโครงสร้างพื้นฐานบริการ AWS Cloud ได้โดยใช้สคริปต์ CloudFormation ที่เกี่ยวข้อง สคริปต์นี้จะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการปรับใช้งานผลิตภัณฑ์ใน Virtual Private Cloud ("VPC") ใหม่ภายใต้บัญชี AWS ของคุณ คุณสามารถแก้ไขสคริปต์ CloudFormation หรือค่าเริ่มต้นการปรับใช้งานที่สร้างขึ้นโดยสคริปต์ได้ตามขอบเขตความจำเป็นสำหรับการปรับใช้งานผลิตภัณฑ์ในโครงสร้างพื้นฐานบริการ AWS Cloud ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณสคริปต์ CloudFormation เป็นการนำเสนอ "ตามสภาพ" ที่ไม่มีการรับประกันใดๆ โดยรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง การรับประกันโดยนัยในเรื่องความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Milestone ปฏิเสธการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งและจะไม่รับผิดชอบหากมีการแก้ไขสคริปต์ CloudFormation หรือการแก้ไขค่าเริ่มต้นการปรับใช้งานที่สร้างขึ้นโดยสคริปต์

คุณในฐานะผู้ใช้อยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการปรับใช้งานและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรับใช้งานแต่เพียงผู้เดียว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อและสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เฉพาะลิขสิทธิ์ ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์และที่ตั้งไว้สำหรับผลิตภัณฑ์และสำเนาใด ๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Milestone หรือในกรณีของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัทอื่น จะมีเพียงชื่อและสิทธิ์ของการสนับสนุนเท่านั้นที่เป็นของผู้ออกใบอนุญาต Milestone ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มีการมอบให้โดยชัดแจ้ง

การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม Milestone มีความรับผิดชอบในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสิทธิ์บัตร เฉพาะ (ก) สิทธิบัตรที่ได้รับสิทธิและเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปในวันที่คุณซื้อ และ (ข) เฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้เป็นภาระละเมิดสิทธิเมื่อใช้งานแยกต่างหากโดยไม่มีการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีอื่น ในกรณีที่ถูกลงโทษจากการกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะนี้ คุณควรแจ้งให้ Milestone

รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัว Milestone

จะรับผิดชอบดังกล่าวต่อจากคุณแต่เพียงผู้เดียวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอันเป็นผลจากคดีดังกล่าว Milestone ต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจที่ไม่อาจเพิกถอนได้เพื่อดำเนินคดีความในนามของตนเองหรือเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีภวกรกล่าวหาต่อคุณในฐานะผู้ใช้งาน Milestone ต้องได้รับสิทธิ์ตามที่ Milestone เห็นสมควรในการจัดหาสิทธิ์การใช้งานที่ต่อเนื่องให้แก่คุณเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หรือยุติการละเมิดโดยการแก้ไขหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นแทนซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกับผลิตภัณฑ์นี้ หรือยกเลิก EULA นี้โดยมีผลทันที ในกรณีที่ทางแก้ไขเยียวยาเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับ Milestone ในกรณีที่เราขอยกเลิก EULA นี้ คุณไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการชดเชยหรือการทดแทนใด ๆ จาก Milestone

การแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์โดยรวม หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการได้เท่านั้นจึงจะถือเป็นสาระสำคัญ ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ หากคุณพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์ Milestone มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้ตามที่ Milestone เห็นสมควร (1) จัดส่งสำเนาผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ที่ไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญให้ (2) แก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ (3) ยุติ EULA ฉบับนี้และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้งานที่เคยได้รับคืนให้เมื่อคุณส่งสำเนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคืน ข้อกำหนดในย่อหน้านี้ถือเป็นทางเลือกเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับในกรณีที่พบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์

การไม่รับประกัน หากคุณไม่ได้รับการรับประกันแบบเฉพาะเจาะจงจาก Milestone โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ Milestone จะปฏิเสธการรับประกันในการรับประกันใด ๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์นี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยต่อความสามารถในการทำงานโดยทั่วไปหรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะคุณ ในฐานะผู้ใช้เป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ คุณได้รับการแจ้งแล้วว่า ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บางอย่างหรือซอฟต์แวร์อื่น อาจทำให้คุณดำเนินการฝ่าฝืนและประมวลผลข้อมูลซึ่งอาจเป็นสิ่งต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายอาญาและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณในฐานะผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการใช้งานของคุณให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานต้องห้าม ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของอำนาจศาล ประเทศ หรือภูมิภาคที่ใช้งานผลิตภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อจำกัดทางกฎหมายที่เป็นไปได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณฝ่าฝืนหรือบันทึกด้วยผลิตภัณฑ์ นโยบายสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้หรือข้อมูลอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์ และวิธีที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกเหล่านั้นจะได้รับการจัดการเมื่อถูกนำออกจากผลิตภัณฑ์ คุณในฐานะผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดดังกล่าว Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือที่เป็นผลตามมา ซึ่งเกิดจากการละเมิดกฎหมายและ/หรือข้อจำกัดดังกล่าว

ใบอนุญาตนี้ไม่ครอบคลุมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ การใช้งานใด ๆ ในลักษณะนี้เป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นการละเมิด EULA นี้อย่างร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้ใบอนุญาตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้สิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องมีการแจ้งเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Copenhagen Clause. Milestone เป็นผู้ลงนามใน Copenhagen Letter ซึ่งเป็นประกาศด้านเทคโนโลยีที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะพูดคุยกับสาธารณชนอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและวิธีปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี เราในฐานะผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีจะต้องสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีผลต่อความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรและเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อไปในอนาคต Milestone สนับสนุนให้พันธมิตรของเรามีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบที่สำคัญนี้ ตลอดจนลงนามใน Copenhagen Letter ที่ www.copenhagenletter.org และนำเอา Copenhagen Clause ที่สอดคล้องกันมารวมเข้าไว้ในข้อตกลงของตนเองด้วย

ข้อจำกัดความรับผิด ข้อกำหนดในย่อหน้านี้มีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม Milestone หรือซัพพลายเออร์ ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งที่เป็นความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยไม่เจตนา ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายอันเป็นผลตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายในการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือความเสียหายทางการเงินใด ๆ) หรือไม่มีภาระรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ (ยกเว้นการบาดเจ็บทางร่างกาย) อันเป็นผลจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการจัดเตรียมหรือการไม่สามารถให้การสนับสนุนที่เหมาะสม แม้ว่า Milestone จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม หากมิใช่การกระทำที่ผิดโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Milestone และซัพพลายเออร์จะจำกัดไว้ไม่เกินจำนวนเงินตามจริงที่คุณชำระไว้เป็นค่าผลิตภัณฑ์

ใบอนุญาตของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์จะให้สิทธิ์คุณในการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเฉพาะรายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบเฉพาะผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้และรวมผลิตภัณฑ์กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และเมื่อติดตั้ง ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบและรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามตามวัตถุประสงค์ของคุณ

ข้อกำหนดเปิดเตลิด (ก) คุณสามารถทำสำเนาผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าตามความจำเป็นที่มีได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองและจัดเก็บข้อมูล (ข) คุณจะต้องไม่เผยแพร่สำเนาผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลที่สาม (ค) คุณจะต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกส่วนประกอบ หรือแยกชิ้นส่วนองค์ประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ ยกเว้นและในเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายที่มีอนุญาตไว้ ซึ่งจะไม่อาจละเมิดสิทธิในทางสัญญา (ง) EULA นี้ไม่สามารถโอนย้ายเปลี่ยนมือได้ เว้นเสียแต่ว่ามีผลประโยชน์แห่งความเป็นเจ้าของใด ๆ โอนย้ายเปลี่ยนมือไปด้วย ซึ่งจะรวมถึงผลิตภัณฑ์ Milestone คุณสามารถโอนมอบสิทธิทั้งหมดของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไปให้ผู้รับมอบได้เป็นการถาวร หากผู้รับมอบตกลงยอมรับในเงื่อนไขของ EULA นี้

การยกเลิก Milestone อาจยกเลิก EULA นี้โดยไม่สูญเสียสิทธิ์อื่นใด หาก你不ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องหยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีและทำลายสำเนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

การแยกออกจากกันได้ หากศาลหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าข้อกำหนดใดใน EULA นี้ไม่สมบูรณ ใช้นับคัมไม่ได้ หรือใช้บังคับได้ภายในขอบเขตจำกัด EULA ฉบับนี้จะยังคงมีผลโดยสมบูรณ์และบังคับใช้ได้พร้อมด้วยข้อกำหนดที่ถูกพิจารณาดังกล่าวหรือถูกจำกัดขอบเขต

ข้อตกลงทั้งหมด EULA นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดที่สมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญ และการดำเนินการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา และข้อผูกมัดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อน EULA นี้รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมด หลักของกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) หรือหลักนิติธรรมสามัญใด ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงว่า ณ ที่นี้ให้ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ระหว่างทั้งสองฝ่าย

กฎหมายที่ใช้บังคับ EULA นี้และสัญญาระหว่างคุณกับ Milestone อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเดนมาร์ก และถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีที่เหมาะสมสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในที่นี่จะเป็นศาลเมืองโคเปนเฮเกน

ใบอนุญาต การติดตั้ง รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้งาน ผลิตภัณฑ์รองรับอุปกรณ์ IP อุปกรณ์ IP ได้แก่ กล้อง ตัวแปลงสัญญาณ หรืออุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่มีการจัดการผ่านหมายเลข IP เฉพาะที่ไม่ซ้ำกันในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์หนึ่งฉบับต่ออุปกรณ์ IP หนึ่งตัวที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ สำหรับอุปกรณ์ IP แต่ละรายการที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่านทางเครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบเครือข่าย ("NVR") จำเป็นต้องซื้อใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน แม้ว่าใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เปิดใช้งานในผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ NVR เองไม่ต้องซื้อใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ที่แยกต่างหากอุปกรณ์ IP ที่มีเลนส์หรือเซ็นเซอร์หลายตัวและมีตัวแปลงสัญญาณที่รองรับการเชื่อมต่อกล้องอนาล็อกสูงสุดถึง 16 ตัว จะถือเป็นอุปกรณ์ IP เดียว เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นเฉพาะ โปรดตรวจสอบรายการอุปกรณ์ IP ที่รองรับได้ที่ <https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices> ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตเฉพาะอาจใช้กับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ XProtect® ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

การรวบรวมและการลงทะเบียนข้อมูลระบบ ในการเปิดใช้งานใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ คุณได้ยอมรับว่าข้อมูลระบบหลัก (เช่น จำนวนของอุปกรณ์ที่มีการใช้) มีการแลกเปลี่ยนและเก็บไว้ในระบบการออกใบอนุญาตของ Milestone ระบบจะสร้างคีย์เฉพาะสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับและแต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ Milestone จะรวบรวมหมายเลข MAC ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและติดตามจำนวนครั้งที่มีการลงทะเบียนและลบข้อมูลกล้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ใบอนุญาตตาม EULA นอกจากนี้ Milestone ยังลงทะเบียนหมายเลข IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งานใบอนุญาต สำหรับระบบที่ใช้การแจ้งเตือนแบบพุชของ Milestone ทาง Milestone จะติดตามรหัสเฉพาะทั่วไป (Globally Unique Identifier หรือ GUID) ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนและที่อยู่อีเมลที่ป้อนเพื่อรับการแจ้งเตือนแบบพุช จุดประสงค์ทั้งหมดของการรวบรวมและรักษาข้อมูลดังกล่าวคือ เพื่อให้ Milestone และพันธมิตรของทางจำหน่ายสามารถบังคับใช้การจัดการการให้สิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ Milestone คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลง แก้ไข หรือใช้วิธีการใด ๆ ในการเปลี่ยนเพื่อทำลายข้อมูลที่มีการส่งไปยังการบริการออนไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล:เมื่อซื้อใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ผ่านคู่ค้าของเรา ระบบจะลงทะเบียนข้อมูลธุรกิจของบริษัทของคุณกับ Milestone นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้ข้อมูลผู้ติดต่อแก่ Milestone ในรูปแบบของชื่อ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยสมัครใจ วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของการรวบรวมและรักษาข้อมูลดังกล่าวในระหว่างการเปิดใช้งานใบอนุญาตคือ การเปิดใช้งาน Milestone และคู่ค้าเพื่อบังคับใช้การจัดการใบอนุญาต ดำเนินการโปรแกรมของสัญญา Milestone และให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Milestone เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและนำมาใช้ในที่นี่ Milestone ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (<https://www.milestonesys.com/privacy-policy/>)

EULA ฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยมีข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะซึ่งมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้:

Milestone XProtect® VMS

Milestone XProtect® Corporate

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **XProtect Corporate** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อิสิทธิ์แก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ส่วนประกอบของ "เซิร์ฟเวอร์การจัดการ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จำกัดจำนวนซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์การจัดการ และอาจรวมถึง เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลเมื่อเกิดการล้มเหลว แบบคลัสเตอร์ต่อหนึ่งคือใช้งานโปรแกรม
2. ส่วน "เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ และ Failover เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ และ Failover Server ต้องได้รับการจัดการโดย เซิร์ฟเวอร์การจัดการ ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
3. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
4. การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>)
5. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ทำงานให้แก่คุณ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คุณ โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 9 และ 10 ด้านล่าง ดังนั้นคุณจึงไม่ควรให้ลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่นใดดำเนินการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เป็นต้น
6. ผลิตภัณฑ์อาจใช้เพื่อการเฝ้าระวังสถานประกอบการหรือพื้นที่ที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมคุณได้รับการอนุญาตที่จำเป็นและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการหรือพื้นที่ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม
7. ด้วยการใช้ Milestone Federated Architecture ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ XProtect Corporate หรือ XProtect Expert อื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การอนุญาตสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขว่าระบบที่รวมกันภายใต้ส่วนกลางต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
8. ในการใช้ Milestone Interconnect ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโออื่น ๆ ของ Milestone และผลิตภัณฑ์ Milestone อื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติ (โปรดอ่านที่เว็บไซต์ของ Milestone <https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/> สำหรับภาพรวมล่าสุดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้) ซึ่งเป็นของคุณหรือของบุคคลที่สาม การใช้งาน Milestone Interconnect จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก) ระบบใด ๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิ์การใช้งานกล่อง Milestone Interconnect มาโดยชอบสำหรับกล่องที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบ XProtect Corporate ผ่านการซื้อหรือการสมัครสมาชิก
9. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดำเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช้ Milestone Federated Architecture ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องได้รับการอนุญาตที่จำเป็นและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการเฝ้าระวัง
10. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดำเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช้ Milestone Interconnect ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลที่สามซื้อสิทธิ์การใช้งานกล่อง Milestone Interconnect สำหรับกล่องที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได้ และ ข) คุณได้รับการอนุญาตที่จำเป็นและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการเฝ้าระวัง
11. เมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ของบุคคลที่สาม (เช่น Google Maps, Microsoft® Bing™ Maps หรือ OpenStreetMap) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าคุณได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายที่เพียงพอในการใช้โปรแกรมแผนที่ดังกล่าว และรับรองว่าการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ใช้งาน
12. คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ข้อมูลจากผู้สนับสนุน OpenStreetMap (<http://www.openstreetmap.org>)[©] สิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาเฉพาะของฐานข้อมูลจะได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิ์การใช้งานเนื้อหาจากฐานข้อมูล: <http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/> ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง คุณยังยอมรับว่าจะเคารพนโยบายการใช้โทล์ (<https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/>) รวมถึงการจำกัดการใช้ในปริมาณมากในส่วนของการดาวน์โหลดโทล์ปริมาณมากและไม่จำเป็นต้อง
13. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชันการใช้งาน AAC ข้อกำหนดต่อไปนี้จะส่งผลบังคับใช้: AAC เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับใบอนุญาตและดังนั้นจึงต้องใช้ใบอนุญาตภายใต้สิทธิบัตรในกลุ่มสิทธิบัตร AAC ที่เกี่ยวข้อง สามารถขอใบอนุญาต AAC ได้จาก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจำนวนจำกัดจาก Milestone Systems ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ Milestone ที่รองรับฟังก์ชันการใช้งาน AAC จะมีใบอนุญาตไลเซนส์การดูที่มีสิทธิ์การใช้งานพื้นฐานจำนวน 2 ใบ หากต้องการใบอนุญาตไลเซนส์การดูมากกว่า 2 ใบ คุณจำเป็นต้องซื้อชุดใบอนุญาตเพิ่มเติมเพิ่ม
14. คุณยอมรับข้อกำหนดที่ระบุว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได้มากเท่าใดก็ได้ ตราบเท่าที่คุณมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูข้อกำหนดทั่วไปของ EULA ในหัวข้อ "ใบอนุญาต การติดตั้ง รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้งาน" ที่กำหนดว่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์หนึ่งฉบับต่อกล่อง IP หนึ่งตัวหรืออุปกรณ์ IP อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ

Milestone XProtect® Expert

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **XProtect Expert** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อิสิทธิ์แก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ส่วนประกอบของ "เซิร์ฟเวอร์การจัดการ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จำกัดจำนวนซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์การจัดการ และอาจรวมถึง เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลเมื่อเกิดการล้มเหลว แบบคลัสเตอร์ต่อหนึ่งคือใช้งานโปรแกรม
2. ส่วน "เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ และ Failover เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ และ Failover Server ต้องได้รับการจัดการโดย เซิร์ฟเวอร์การจัดการ ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
3. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
4. การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>)

5. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ทำงานให้แก่คุณ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คุณ โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6 และ 7 ด้านล่าง ดังนั้น คุณจึงไม่ควรให้ลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่นใดดำเนินการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เป็นต้น
6. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดำเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช้ Milestone Federated Architecture ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องได้รับการอนุญาตที่จำเป็นและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการเฝ้าระวัง โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7 ด้านล่าง
7. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดำเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช้ Milestone Interconnect ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลที่สามซื้อสิทธิการใช้งานกล่อง Milestone Interconnect สำหรับกล่องที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได้ และ ข) คุณได้รับการอนุญาตที่จำเป็นและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการเฝ้าระวัง
8. เมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ของบุคคลที่สาม (เช่น Google Maps, Microsoft® Bing™ Maps หรือ OpenStreetMap) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าคุณได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายที่เพียงพอในการใช้โปรแกรมแผนที่ดังกล่าว และรับรองว่าการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ใช้งาน
9. คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ข้อมูลจากผู้สนับสนุน OpenStreetMap (<http://www.openstreetmap.org/>)[©] สิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาเฉพาะของฐานข้อมูลจะได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิการใช้งานเนื้อหาจากฐานข้อมูล: <http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/> ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง คุณยังยอมรับว่าจะเคารพนโยบายการใช้ไฟล์ (<https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles>) รวมถึงการจำกัดการใช้ในปริมาณมากในส่วนของการดาวน์โหลดไฟล์ปริมาณมากและไม่จำเป็น
10. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชันการใช้งาน AAC ข้อกำหนดต่อไปนี้จะบังคับใช้: AAC เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับใบอนุญาตและดัดแปลงต้องใช้อินเทอร์เน็ตในกรณีของ AAC ที่เกี่ยวข้อง สามารถขอใบอนุญาต AAC ได้จาก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจำนวนจำกัดจาก Milestone Systems ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Milestone ที่รองรับฟังก์ชันการใช้งาน AAC จะมีใบอนุญาตโคลเอนต์การดูที่มีสิทธิการใช้งานพื้นฐานจำนวน 2 ใบ หากต้องการใบอนุญาตโคลเอนต์การดูมากกว่า 2 ใบ คุณจำเป็นต้องซื้อชุดใบอนุญาตเพิ่มเติม
11. คุณยอมรับข้อกำหนดที่ระบุว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได้มากเท่าใดก็ได้ ตราบเท่าที่คุณมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูข้อกำหนดทั่วไปของ EULA ในหัวข้อ "ใบอนุญาต การติดตั้ง รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้งาน" ที่กำหนดว่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์หนึ่งฉบับต่อกล่อง IP หนึ่งตัวหรืออุปกรณ์ IP อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ

Milestone XProtect® Professional+

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Professional+ ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้สิทธิ์แก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ส่วนประกอบของ "เซิร์ฟเวอร์การจัดการ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จำกัดจำนวนซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์การจัดการ และอาจรวมถึง เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลเมื่อเกิดการล้มเหลว แบบคลัสเตอร์ต่อหนึ่งคือใช้งานโปรแกรม
2. ส่วนประกอบของ "เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จำกัดจำนวนซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ ต้องได้รับการจัดการโดย เซิร์ฟเวอร์การจัดการ ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
3. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
4. การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>)
5. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ทำงานให้แก่คุณ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คุณเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง ดังนั้น คุณจึงไม่ควรให้ลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่นใดดำเนินการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เป็นต้น
6. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดำเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช้ Milestone Interconnect ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลที่สามซื้อใบอนุญาตใช้งานกล่อง Milestone Interconnect สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบ Milestone XProtect Corporate ส่วนกลางได้ และ ข) คุณได้รับการอนุญาตที่จำเป็นและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการเฝ้าระวัง
7. Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชันการใช้งาน AAC ข้อกำหนดต่อไปนี้จะบังคับใช้: AAC เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับใบอนุญาตและดัดแปลงต้องใช้อินเทอร์เน็ตในกรณีของ AAC ที่เกี่ยวข้อง สามารถขอใบอนุญาต AAC ได้จาก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจำนวนจำกัดจาก Milestone Systems ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Milestone ที่รองรับฟังก์ชันการใช้งาน AAC จะมีใบอนุญาตโคลเอนต์การดูที่มีสิทธิการใช้งานพื้นฐานจำนวน 2 ใบ หากต้องการใบอนุญาตโคลเอนต์การดูมากกว่า 2 ใบ คุณจำเป็นต้องซื้อชุดใบอนุญาตเพิ่มเติม
8. คุณยอมรับข้อกำหนดที่ระบุว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได้มากเท่าใดก็ได้ ตราบเท่าที่คุณมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูข้อกำหนดทั่วไปของ EULA ในหัวข้อ "ใบอนุญาต การติดตั้ง รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้งาน" ที่กำหนดว่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์หนึ่งฉบับต่อกล่อง IP หนึ่งตัวหรืออุปกรณ์ IP อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ

Milestone XProtect® Express+

การติดตั้งและการใช้งาน – สำหรับ XProtect Express+ ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้สิทธิ์แก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ส่วน "เซิร์ฟเวอร์การจัดการ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หนึ่ง (1) เครื่อง หรือหลายเครื่อง ที่กำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์การจัดการ และ เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลเมื่อเกิดการล้มเหลว แบบกลุ่มต่อหนึ่งคือใช้งานโปรแกรม

- ส่วน "เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้หนึ่ง (1) เครื่องที่ถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ ต้องได้รับการจัดการโดย เซิร์ฟเวอร์การจัดการ ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>)
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ทำงานให้แก่คุณ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คุณเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง ดังนั้นคุณจึงไม่ควรให้ลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่นใดดำเนินการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดำเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช้ Milestone Interconnect ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลที่สามชื่อใบอนุญาตใช้งานกล่อง Milestone Interconnect สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบ Milestone XProtect Corporate ส่วนกลางได้ และ ข) คุณได้รับการอนุญาตที่จำเป็นและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการเฝ้าระวัง
- Advanced Audio Coding (AAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชันการใช้งาน AAC ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้: AAC เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับใบอนุญาตและดังนั้นจึงต้องใช้ใบอนุญาตภายใต้สิทธิบัตรในกลุ่มสิทธิบัตร AAC ที่เกี่ยวข้องสามารถขอใบอนุญาต AAC ได้จาก VIA LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจำนวนจำกัดจาก Milestone Systems ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Milestone ที่รองรับฟังก์ชันการใช้งาน AAC จะมีใบอนุญาตไลเซนส์การดูที่มีสิทธิการใช้งานพื้นฐานจำนวน 2 ใบ หากต้องการใบอนุญาตไลเซนส์การดูมากกว่า 2 ใบ คุณจำเป็นต้องซื้อชุดใบอนุญาตเพิ่มเติมเพิ่ม
- คุณยอมรับข้อกำหนดที่ระบุว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได้มากเท่าใดก็ได้ ตราบเท่าที่คุณมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดดูข้อกำหนดทั่วไปของ EULA ในหัวข้อ "ใบอนุญาต การติดตั้ง รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้งาน" ที่กำหนดว่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์หนึ่งฉบับต่อกล่อง IP หนึ่งตัวหรืออุปกรณ์ IP อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ

Milestone XProtect® Essential+

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **XProtect Essential+** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อินเทอร์เน็ตในที่นี่ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

- ส่วน "เซิร์ฟเวอร์การจัดการ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หนึ่ง (1) เครื่อง หรือหลายเครื่อง ที่กำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์การจัดการ และ เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลเมื่อเกิดการล้มเหลว แบบกลุ่มต่อหนึ่งคือใช้งานโปรแกรม
- ส่วน "เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ" ของผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้หนึ่ง (1) เครื่องที่ถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ ต้องได้รับการจัดการโดย เซิร์ฟเวอร์การจัดการ ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>)
- ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวังหรือเพื่อบันทึกวิดีโอในสถานประกอบการหรือพื้นที่ที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังในสถานประกอบการหรือพื้นที่ของลูกค้าของคุณ เป็นต้น กล่าวโดยรวมคือ ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งภายใต้ EULA นี้ จะสามารถใช้กับอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ได้สูงสุดจำนวน 8 เครื่องเท่านั้น
- อุปกรณ์ IP ได้แก่ กล้อง ตัวแปลงสัญญาณ หรืออุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่มีการจัดการผ่านหมายเลข IP เฉพาะที่ไม่ซ้ำกันในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์หนึ่งฉบับต่ออุปกรณ์ IP หนึ่งตัวที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ สำหรับอุปกรณ์ IP แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์ IP ที่ได้รับอนุญาต จำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ด้วย แม้ว่าใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เปิดใช้งานในผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ IP ที่มีเลนส์หรือเซ็นเซอร์หลายตัวและมีตัวแปลงสัญญาณที่รองรับการเชื่อมต่อกล้องอนาล็อกสูงสุดถึง 16 ตัว จะถือเป็นอุปกรณ์ IP เดียว เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นเฉพาะ โปรดตรวจสอบรายการอุปกรณ์ IP ที่รองรับได้ที่ <https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices>
- ผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้นและเพื่อเปิดใช้งานใบอนุญาต ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการสนับสนุนใด ๆ ยกเว้นข้อมูลสนับสนุนที่สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ Milestone ตามที่แจ้งให้คุณทราบในกล่องข้อมูลของผลิตภัณฑ์

XProtect Clients

Milestone XProtect® Smart Client

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **XProtect Smart Client** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อินเทอร์เน็ตในที่นี่ในการติดตั้งและใช้สำเนาของผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

- ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ หรือ Milestone Husky NVR เท่านั้น เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ หรือ Milestone Husky NVR ผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Milestone ที่ใช้งานร่วมกันได้ และกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลที่สามซึ่งสร้างจากชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Milestone หรือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
- เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลที่สามซึ่งสร้างจากชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
- การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จำกัดภายใต้ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้งานของผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอเพิ่มเติมด้วย

Milestone XProtect® Web Client

การใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **XProtect Web Client** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นในการใช้ผลิตภัณฑ์กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยไม่จำกัดจำนวน โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

1. การใช้ Milestone XProtect Web Client หมายความว่า คุณยอมรับข้อกำหนดทั่วไปของ Milestone ใน EULA นี้
2. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
3. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile ของ Milestone รุ่นที่รองรับอย่างเป็นทางการหรือระบบการประเมินผลผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ Milestone จัดให้เท่านั้น โปรดดู <https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/>

XProtect® Mobile

Milestone XProtect® Mobile

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ไคลเอนต์ **XProtect Mobile** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นในการติดตั้งและใช้สำเนาของผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
2. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile รุ่นที่รองรับอย่างเป็นทางการหรือระบบการประเมินผลผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ Milestone จัดให้เท่านั้น โปรดดูที่ <https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/>
3. การใช้ฟังก์ชันการทำงานของวิดีโออยู่ภายใต้การอนุญาตสิทธิ์การใช้งานในผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอหรือ Milestone Husky NVR ที่มีการใช้งานร่วมกัน ซึ่งผู้ใช้ที่ระบุชื่อแต่ละรายของไคลเอนต์ XProtect Mobile ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานของวิดีโอจำเป็นต้องใช้สัญญาณอนุญาตการใช้งานกล้องถ่ายรูปหนึ่ง (1) รายการในผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอหรือ Milestone Husky NVR

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ **XProtect Mobile** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นในการติดตั้งและใช้สำเนาของผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
2. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอหรือ Milestone Husky NVR ที่มีการให้อินเทอร์เน็ตโดยถูกต้องเท่านั้น
3. การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR ที่ใช้ร่วมกันเพิ่มเติมด้วย
4. การยอมรับ EULA ฉบับนี้ หมายความว่า คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในนามของผู้ใช้ซึ่งคุณอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile ในส่วนของการใช้งาน XProtect Mobile และ XProtect Web Client
5. การใช้งานการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อแบบสมาร์ต วิดีโอพิกซ์ และมีมือถือ เป็นการใช้งานโดยขึ้นอยู่กับบริการของบุคคลที่สามและการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น บริการการแจ้งเตือนและเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย นอกจากนี้ข้อจำกัดทั่วไปในความรับผิดชอบของ Milestone ที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อจำกัดความรับผิด" ข้างต้น Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้ ในขอบเขตนี้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากเครือข่ายของบุคคลที่สามหรือองค์ประกอบการบริการที่ใช้เพื่อให้ความสามารถมีการใช้งานเหล่านี้ได้
6. การใช้งานการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อแบบสมาร์ตและการพิกซ์ผ่านมือถือ อยู่ในข้อกำหนดเงื่อนไขโดยสัญญาการบริการ Milestone Care Plus เท่านั้น Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดสำหรับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในการบริการโดยมีสาเหตุจากความล้มเหลวในการต่ออายุการคุ้มครองของ Milestone Care Plus ในเวลาที่กำหนด
7. อาจมีค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ XProtect Mobile รวมถึง แต่ไม่จำกัดไว้เพียง ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารและการสมัครบริการของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์เสริมและส่วนประกอบ

Milestone XProtect® Access

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **XProtect Access** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ (ผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอใด ๆ ยกเว้น XProtect Essential+) หรือ Milestone Husky NVR (ผลิตภัณฑ์ Milestone Husky NVR ใด ๆ ยกเว้น Milestone Husky M10) ที่ได้รับสิทธิ์โดยผ่านทางวิธีการซื้อหรือการสมัครสมาชิกอย่างถูกต้องเท่านั้น

2. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานจาก XProtect Management Applications/XProtect Management Clients และ XProtect Smart Clients ที่เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ XProtect หรือ Milestone Husky NVR ได้โดยไม่จำกัดจำนวน
3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับระบบของคุณที่สาม ส่วนเสริมของ XProtect Access สามารถติดตั้งได้บนเซิร์ฟเวอร์ลำดับเหตุการณ์ในระบบซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ XProtect หรือ Milestone Husky NVR โดยไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ข้อจำกัดทั่วไปในความรับผิดชอบของ Milestone ที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้างต้น Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อมีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Milestone เป็นผู้ให้บริการส่วนเสริม หรือใช้ส่วนเสริม XProtect Access ของ Milestone กับผลิตภัณฑ์หรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณที่สามที่ไม่ได้ออกแบบและตรวจสอบมาเพื่อใช้งานร่วมกับส่วนเสริม นอกจากนี้ Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ของคุณที่สามใด ๆ ที่ใช้งานร่วมกับ XProtect Access
4. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ และ Milestone Husky NVR ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นทางการเท่านั้น
5. XProtect Access สามารถใช้กับประตูต่าง ๆ ได้ตามจำนวนใบอนุญาตของประตูที่คุณได้ซื้อและลงทะเบียนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การใช้งานโปรแกรม

Milestone XProtect® LPR

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **XProtect LPR** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อิทธิพลแก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ (ผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ ใด ๆ ยกเว้น XProtect Essential+) หรือ Milestone Husky NVR (ผลิตภัณฑ์ Milestone Husky NVR ใด ๆ ยกเว้น Milestone Husky M10) ที่ได้รับสิทธิ์โดยผ่านทางวิธีการซื้อหรือการสมัครสมาชิกอย่างถูกต้องเท่านั้น
2. XProtect LPR สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ XProtect LPR ต่อหนึ่งคีย์ใช้งานโปรแกรม
3. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
4. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ และ Milestone Husky NVR ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นทางการเท่านั้น เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของคุณที่สามซึ่งสร้างจากชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
5. ส่วนเสริม XProtect LPR สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ลำดับเหตุการณ์หรือเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม Management Client
6. XProtect LPR สามารถใช้กับกล่องต่าง ๆ ได้ตามจำนวนสิทธิ์การใช้งานกล่อง LPR ที่คุณได้ซื้อและลงทะเบียนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การใช้งานโปรแกรม
7. XProtect LPR License Plate Library สามารถใช้งานบน XProtect LPR Server ได้โดยไม่จำกัดจำนวน
8. XProtect LPR สามารถใช้กับ XProtect LPR License Plate Library (ไลบรารีเพลตใบอนุญาต XProtect LPR) ได้ตามจำนวนที่คุณได้ซื้อและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามคีย์ใช้งานโปรแกรมเท่านั้น

Milestone XProtect® Transact

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **XProtect Transact** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อิทธิพลแก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ (ผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect VMS ใด ๆ ยกเว้น XProtect Essential+) หรือ Milestone Husky NVR (ผลิตภัณฑ์ Milestone Husky NVR ใด ๆ ยกเว้น Husky M10) ที่ได้รับสิทธิ์โดยผ่านทางวิธีการซื้อหรือการสมัครสมาชิกอย่างถูกต้องเท่านั้น
2. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานจาก XProtect Management Applications/XProtect Management Clients และ XProtect Smart Clients ที่เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ XProtect หรือ Milestone Husky NVR ได้โดยไม่จำกัดจำนวน
3. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ และ Milestone Husky NVR ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นทางการเท่านั้น เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของคุณที่สามซึ่งสร้างจากชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
4. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ในการเชื่อมต่อต้นทางได้ตามจำนวนใบอนุญาตการเชื่อมต่อที่คุณได้ซื้อและลงทะเบียนไว้ภายใต้การใช้งานโปรแกรมที่ใช้งานโดย XProtect Transact ที่กำหนดไว้

Milestone XProtect® Smart Wall

ใช้ – สำหรับผลิตภัณฑ์ **Milestone XProtect Smart Wall** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้: Milestone

ให้อิทธิพลแก่คุณในที่นี้ในการใช้ผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้กับระบบ XProtect Corporate โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตแบบแยก ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับ XProtect Expert ที่สิทธิ์การใช้งานพื้นฐาน XProtect Smart Wall มาจากการซื้อหรือการสมัครสมาชิกอย่างถูกต้อง
2. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานจาก XProtect Management Clients และ XProtect Smart Client ที่เชื่อมต่อกับระบบ XProtect Corporate โดยไม่จำกัดจำนวน
3. การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ให้บริการของผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอเพิ่มเติมด้วย

Milestone XProtect® Screen Recorder

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **Milestone XProtect Screen Recorder** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:
Milestone ให้อำนาจแก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาได้โดยไม่จำกัดจำนวน (จากนี้ไปจะเรียกว่า คอมพิวเตอร์)
2. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวังหรือเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังบนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าของคุณ เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอของ Milestone และ Milestone Husky NVR เท่านั้น
4. สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์แต่ละจุดนั้น จะต้องใช้ใบอนุญาตของกล่องหนึ่ง (1) ใบอนุญาตในผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR
5. การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR เพิ่มเติมด้วย

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **Milestone XProtect Input Unit Plug-ins** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้อาจต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Smart Client เท่านั้น เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR และต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการติดตั้งและใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามที่ระบุใน EULA นี้
2. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จำกัดจำนวนภายใต้สัญญาโปรแกรมหนึ่ง (1) รหัส ตราบนที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเหล่านี้มีใบอนุญาตที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์

Milestone XProtect® Device Pack

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์แพคเกจไดรเวอร์กล่อง **Milestone XProtect** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:
Milestone ให้อำนาจแก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้และแพคเกจไดรเวอร์กล่องแต่ละแพคเกจสามารถใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นทางการ
2. ผลิตภัณฑ์นี้และแพคเกจไดรเวอร์กล่องแต่ละแพคเกจควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
3. ผลิตภัณฑ์นี้และแพคเกจไดรเวอร์กล่องแต่ละแพคเกจสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวน ที่ถูกกำหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ, เซิร์ฟเวอร์สำรองการบันทึกอัตโนมัติหรือ NVR

Milestone ONVIF Bridge

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **Milestone ONVIF Bridge** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อำนาจแก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
2. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ XProtect ของ Milestone (ยกเว้น XProtect Essential+) หรือ Milestone Husky NVR ที่สนับสนุน Milestone Integration Platform และมีกรให้สิทธิ์โดยถูกต้องเท่านั้น

Milestone DirectShow Filter

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **Milestone DirectShow Filter** ("DirectShow Filter")

ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อำนาจแก่คุณในที่นี้ในการติดตั้งและใช้งาน DirectShow Filter โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. DirectShow Filter สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาได้โดยไม่จำกัดจำนวน (จากนี้ไปจะเรียกว่า คอมพิวเตอร์)
2. DirectShow Filter สามารถใช้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ทำงานให้แก่คุณ
3. DirectShow Filter อาจสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR เท่านั้น ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้แยกต่างหาก หรือใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Milestone
4. การใช้งาน DirectShow Filter ให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone Husky NVR เพิ่มเติมด้วย
5. ผู้ใช้ยอมรับและรับรองว่าจะไม่ใช่ DirectShow Filter หรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่นใดในลักษณะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ Milestone ถูกนำไปใช้ในทางที่ละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของ Milestone หรือระบบการออกใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์นั้น
6. ถึงแม้ว่า Milestone จะมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสูง และทำให้ผลิตภัณฑ์เข้ากันได้กับรุ่นใหม่ ๆ ในอนาคต ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก) ผลิตภัณฑ์อาจมีเนื้อหา เอกสาร หรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและซอร์สโค้ดที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือล้าสมัย ข) ผลิตภัณฑ์อาจใช้งานร่วมกันไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ Milestone รุ่นก่อนหน้า รุ่นปัจจุบัน หรือรุ่นอนาคต ค) ผลิตภัณฑ์อาจขาดฟังก์ชันการทำงานบางอย่างหรือมีส่วนไม่สมบูรณ์

Milestone XProtect® Download Manager

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **Milestone XProtect Download Manager** ("Download Manager")

ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อิทธิพลแก่คุณในที่นี้ในการติดตั้งและใช้สำเนาของ Download Manager

ได้ไม่จำกัดจำนวนโดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

1. Download Manager ควรใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ Download Manager ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
2. Download Manager ต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect ที่มาด้วยกันเท่านั้น (ผลิตภัณฑ์ XProtect ดั้งเดิม) เมื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ XProtect ดั้งเดิม Download Manager จะสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Milestone ที่ใช้งานร่วมกันได้ และกับผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลที่สามซึ่งสร้างจากชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Milestone หรือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone
3. การใช้งาน Download Manager อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ XProtect ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ เพิ่มเติมด้วย

Milestone Software® Manager

การติดตั้งและใช้งาน – สำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ **Milestone Software Manager** ("Software Manager")

ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อิทธิพลแก่คุณในที่นี้ในการติดตั้งและใช้สำเนาของ Software Manager ได้ไม่จำกัดจำนวน

โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

1. Software Manager ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ Software Manager ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น หรือใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่นใดในอนาคตซึ่ง Milestone ยืนยันว่าได้รับการสนับสนุนโดย Software Manager โปรดดู <https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/>
2. Software Manager ควรใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect ที่เหมาะสมตามที่ Software Manager ได้รับการออกแบบมาแต่แรกเท่านั้น หรือผลิตภัณฑ์ในอนาคตซึ่ง Milestone ยืนยันว่าได้รับการสนับสนุนโดย Software Manager โปรดดู <https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/>
3. การใช้ Milestone Software Manager ติดตั้งหรืออัปเดตผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect จากกระยะไกลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เป็นผลให้คุณได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์เหล่านั้น ("คอมพิวเตอร์ระยะไกล") ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณมีหน้าที่รับรองว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกลเข้าใจและยอมรับ EULA ของผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect ที่ได้รับการติดตั้งหรืออัปเดตโดยใช้ Milestone Software Manager แม้แต่ในกรณีของขั้นตอนการติดตั้งสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกลแบบอัตโนมัติและผู้ใช้อาจไม่เห็นขั้นตอนดังกล่าว การติดตั้งหรืออัปเดตผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect จากกระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลแสดงว่าคุณยอมรับหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลระบบ รวมถึงหน้าที่และภาระรับผิดชอบในการทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกลยึดมั่นและปฏิบัติตาม EULA นี้

Husky

Milestone Husky™ X-series NVRs

การติดตั้งและการใช้งาน – สำหรับผลิตภัณฑ์ **Milestone Husky™ X-ซีรีส์ NVRs** (โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

Milestone Husky™ X2 และ Milestone Husky™ X8 ซึ่งรวมถึงตัวแปรทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้)

ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อิทธิพลแก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ XProtect และโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ส่งมอบพร้อมผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Husky Assistant และ Husky Recovery Tool สามารถและอาจใช้พร้อมกันกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่มีการส่งมอบได้
2. ข้อมูลอัปเดตซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์และรูปภาพการกู้คืนที่ Milestone จัดหาให้สำหรับผลิตภัณฑ์ อาจจะใช้และสามารถใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
3. ผลิตภัณฑ์จะโหลดมาล่วงหน้าพร้อมกับซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ XProtect การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ XProtect จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน (อ้างอิงข้อมูลจากส่วนที่เกี่ยวข้องใน EULA ฉบับนี้) และเงื่อนไขตามการใช้งานของคีย์ใช้งานโปรแกรมที่ได้รับและผ่านการลงทะเบียนอย่างเหมาะสม
4. ผลิตภัณฑ์จะรวมถึงระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาต Microsoft Windows ที่รวมอยู่นั้น จะให้อิทธิพลในการเข้าถึงการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่ Microsoft อาจจะปล่อยออกมา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณมีหน้าที่ต้องดูแลให้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นปัจจุบันเสมอตามแนวทางปฏิบัติของ Microsoft Milestone ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเข้ากันได้ของการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตของระบบปฏิบัติการ Windows และเวอร์ชันในอนาคตของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรระบบที่มีในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการแบ่งสัดส่วนและออกแบบสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เวอร์ชันที่รวมอยู่ในปัจจุบัน Milestone ไม่อาจรับประกันได้ถึงความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เวอร์ชันอื่น ๆ
5. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่รวมอยู่นั้น จะต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น และต้องไม่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์อื่นใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมโดยข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของ Microsoft

Milestone Husky™ M-series NVRs

การติดตั้งและการใช้งาน – สำหรับ Milestone Husky™ NVR Series (โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้: **Milestone Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 และ Milestone Husky™ M50** ซึ่งรวมถึงตัวแปรทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้) ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

Milestone ให้อิสิทธิ์แก่คุณในที่นี้ในการเริ่มนำไปใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. ผู้ซื้อต้องยอมรับ EULA ฉบับนี้ก่อนการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ
1. ซอฟต์แวร์ Milestone Husky NVR ควรจะและสามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการที่จัดส่งมาด้วยกันเท่านั้น และต้องใช้ร่วมกับคีย์ใช้งานโปรแกรมที่จัดเตรียมให้โดย Milestone เท่านั้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญของฮาร์ดแวร์ ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้งและเปิดใช้งานด้วยคีย์ใช้งานโปรแกรมใหม่ที่ได้รับผ่านทางดีลเลอร์ Milestone ของคุณหรือศูนย์บริการการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ของ Milestone บนเว็บไซต์ของ Milestone ที่ www.milestonesys.com ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งาน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) โดยคุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ทำงานให้แก่คุณ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คุณเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5 ด้านล่าง ดังนั้น คุณจึงไม่ควรให้ลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่นใดดำเนินการหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวังหรือเฝ้าบันทึกวิดีโอในสถานประกอบการหรือพื้นที่ที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังในสถานประกอบการหรือพื้นที่ของลูกค้าของคุณ เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดำเนินการและจัดการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช้ Milestone Interconnect ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก) คุณหรือบุคคลที่สามขอสิทธิการใช้งานกล่อง Milestone Interconnect สำหรับกล่องที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได้ และ ข) คุณได้รับการอนุญาตที่จำเป็นและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการเฝ้าระวัง
5. ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามดีลเลอร์ Milestone ของคุณหรือดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ และเกินข้อมูลสิทธิการใช้งานที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณซื้อและได้รับมาโดยชอบภายใต้คีย์ใช้งานโปรแกรม

MIP SDK และ MIP SDK Mobile

การติดตั้งและการใช้งาน - สำหรับ MIP SDK (ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone) และสำหรับ MIP SDK Mobile มีดังนี้:

Milestone ให้อิสิทธิ์แก่คุณในที่นี้ในการติดตั้งและใช้งานแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น MIP SDK และ MIP SDK Mobile โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

1. สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประเมินหรือพัฒนาได้ไม่จำกัดจำนวน
2. ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเท่านั้น
3. คุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ทำงานให้แก่คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect, ผลิตภัณฑ์ Milestone Husky NVR ที่รองรับชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone และผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect ที่ได้รับอนุญาตสำหรับ OEM ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้แยกต่างหาก ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่เชื่อมโยกับ Milestone
5. MIP SDK:
คุณสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้เป็นองค์ประกอบที่จัดจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลที่ 3 ได้ (ไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ปฏิบัติการที่รันในไฟล์เดอริวอ์ของไฟล์เดอริวอ์การติดตั้งผลิตภัณฑ์: \bin และไฟล์เดอริวอ์ \VpsSamples\bin) และระบุว่าข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง รายการที่ระบุไว้ในไฟล์ "3rd party software terms and conditions.txt" ในไฟล์เดอริวอ์ \bin สำหรับไฟล์เดอริวอ์การติดตั้งของผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ในการเผยแพร่ข้างต้นกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคุณเองโดยเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันทั้งหมดที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก Milestone อย่างถูกต้อง
6. MIP SDK Mobile:
คุณสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้เป็นองค์ประกอบของรายการที่จัดจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลที่ 3 ได้ (ไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ปฏิบัติการที่รันในไฟล์เดอริวอ์ไลบรารีของไฟล์เดอริวอ์ของการของ MIP SDK Mobile) และระบุว่าข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง รายการที่ระบุไว้ในไฟล์ "3rd party software terms and conditions.txt (ข้อกำหนดและเงื่อนไขของซอฟต์แวร์สำหรับบุคคลที่ 3)" ในไฟล์เดอริวอ์การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ได้รวมอยู่ในการจัดจำหน่ายดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคุณเองโดยเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันทั้งหมดที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก Milestone อย่างถูกต้อง
7. การใช้ผลิตภัณฑ์จะถูกจำกัดตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานที่อ้างถึงในข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ Milestone หรือผลิตภัณฑ์ของ Milestone สำหรับ OEM ที่ใช้ร่วมกัน
8. คุณยินยอมและรับประกันว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Milestone หรือผลิตภัณฑ์ของ Milestone สำหรับ OEM ได้ในลักษณะที่อาจเป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานกับผู้ใช้ที่ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือเจาะหรือหลีกเลี่ยงระบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Milestone หรือผลิตภัณฑ์ของ Milestone สำหรับ OEM
9. ผลิตภัณฑ์จะรวมถึงเครื่องมือซอฟต์แวร์และองค์ประกอบที่ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อหรือรวมเข้ากับซอฟต์แวร์บุคคลที่สามได้ ผลิตภัณฑ์ไม่รวมถึงใบอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์บุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งคุณต้องขอรับด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณ

Milestone Customer Dashboard

การใช้งาน – สำหรับโปรแกรมบรรณประโยชน์ **Milestone Customer Dashboard** ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้: Milestone ให้สิทธิ์แก่คุณในที่นี้ในการเปิดใช้งานและใช้ Milestone Customer Dashboard เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงาน ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและข้อจำกัดต่อไปนี้:

1. คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลง แก้ไข หรือใช้วิธีการใด ๆ ในการเปลี่ยนเพื่อทำลายข้อมูลที่มีการส่งไปยังการบริการออนไลน์
2. Milestone
ไม่รับประกันข้อมูลสำหรับข้อมูลสูญหายที่มีสาเหตุจากการหยุดชะงักในการสื่อสารระหว่างผลิตภัณฑ์และการบริการออนไลน์ หรือจากการบริการออนไลน์และไคลเอ็นต์ที่ใช้งาน
3. คุณให้ความยินยอมในการแชร์การกำหนดค่าระบบและข้อมูลการทำงานร่วมกับบริการ Milestone Customer Dashboard ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระบบดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดโดยมีสาเหตุจากความล้มเหลวของกล้องถ่ายภาพ ระบบ หรือเครือข่าย
4. คุณยังให้สิทธิ์แก่พันธมิตร Milestone ในการเข้าถึงการกำหนดค่าระบบและข้อมูลการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการบริการช่วยเหลือลูกค้าให้แก่คุณเท่านั้น
5. นอกจากข้อจำกัดทั่วไปในความรับผิดชอบของ Milestone ที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อจำกัดความรับผิด" ข้างต้น Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดของพันธมิตร Milestone หรือ การไม่สามารถใช้งานได้ในการใช้ Milestone Customer Dashboard
6. การเข้าถึงฟีเจอร์บางรายการของ Milestone Customer Dashboard จะต้องมีสัญญา Milestone Care Plus ที่ถูกต้อง โปรดดูที่ <https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/> Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดสำหรับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในการบริการโดยมีสาเหตุจากความล้มเหลวในการต่ออายุการคุ้มครองของ Milestone Care ในเวลาที่กำหนด
7. อาจมีค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ Milestone Customer Dashboard ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

Milestone End-user License Agreement

NOTE: If you are a Milestone Dealer, systems integrator or are otherwise installing this Product on behalf of a third party, you shall ensure that you have their acceptance of this End-user License Agreement and their consent to provide end-user personal data for registration with Milestone Systems if such voluntary option is applied.

This End-user License Agreement (“EULA”) is a legally binding agreement between you (either an individual or a single legal entity) and Milestone Systems A/S (“Milestone”) for the Milestone product or utility, which may include associated software and hardware components, media, printed materials, online or electronic documentation and any updates or corrections (“Product”). If you have purchased the Product as part of a computer or server system delivered by Milestone all hardware and software components of such system shall for the purposes of this EULA be considered being parts of the Product, except however for any third party software or hardware component which is covered by a separate third party license agreement included in the system documentation or otherwise incorporated in the system.

By installing, deploying, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the Product, instead you may return it, within 30 days after purchase of the Product, along with all associated material to your place of purchase for a full refund, less any shipping and handling costs. This return policy does not apply if you or your representative, including your Milestone dealer (on your behalf) have accepted this EULA prior to, or as part of, your purchase of the Product. The Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Note that all software parts of Product are licensed to you, not sold.

For Milestone products where a Software License Code (“SLC”) is required, the license you have been granted is identified by the Software License Code you have received when purchasing the Product.

Acceptance of Unattended Remote Updating. The system administrator of your organization may today or in the future be using a tool or operating system method enabling remote and unattended updating or installation of software products on your computer; the Milestone Software Manager is an example of such a tool. In case such a tool is used to update the Product unattended you may not be prompted to accept a EULA for the new Product. By accepting the present EULA, you assign your right to accept EULAs of future product updates to your system administrator on your behalf.

AWS Cloud Deployment. Milestone XProtect VMS products are also delivered as an Amazon Machine Image (“AMI”) under the bring-your-own-license model (“BYOL”), or with included license for Milestone XProtect® Essential+, and can be deployed on AWS cloud services infrastructure by using the associated CloudFormation script. This script performs a default deployment of the Product in a new Virtual Private Cloud (“VPC”) under your AWS account. You can modify the CloudFormation script or the default deployment produced by it to the extent required for the deployment of the Product in your specific AWS cloud services infrastructure. The CloudFormation script is provided “as is” without warranty of any kind, including, without limitation, the implied warranty of fitness for a particular purpose. Milestone expressly disclaims any warranty and accepts no responsibility for modifications to the CloudFormation script or to the default deployment produced by it. The entire risk and responsibility arising out of deployment and use of the deployed Product remains with you as the user.

Intellectual Property Rights. All title and rights, including but not limited to copyrights, in and to the Product and any copies thereof are owned by Milestone, or in the case of third party contributions to such Product, the title and rights to such contributions only, are owned by our licensors. All rights not expressly granted are reserved by Milestone.

Infringement of Third Party Rights. Milestone shall be liable for ensuring that the Product does not infringe any third party's intellectual property rights, however, in respect of patents, only (a) patents granted and published in the United States of America or the European Union on the date of your purchase, and (b) only if the Product is infringing as a standalone product when not used with any other product(s) or technology. In the event of any action against you in which such infringement is alleged, you shall give Milestone prompt written notice thereof. Milestone shall thereafter assume the sole conduct of the case and all of its legal costs incidental to the case. Milestone shall have irrevocable power of attorney to conduct litigation on its own behalf or to negotiate for settlement of the alleged infringement with you as the user. Milestone shall be entitled, at Milestone's discretion, to either obtain the continued right for you to use the Product or bring the infringement to an end by modifying or replacing the Product by another product which possesses substantially the same functionalities as the Product, or – if none of these remedies may be achieved at a reasonable cost for Milestone – to terminate this EULA with immediate effect. In the event of termination, you shall have no further claims, to include but not limited to any right of compensation or indemnity, against Milestone.

Correction of Errors. A defect or error in the Product shall be deemed material only if it has effect on the functionality of the Product as a whole or if it prevents the operation of the Product. If you, within 90 (ninety) days after purchase of the Product, document that a material defect or error in the Product exists, Milestone shall, at its sole discretion, be obligated to (i) deliver a new copy of the Product without the material defect or error, (ii) remedy or correct the defect or error free of charge, or (iii) terminate this EULA and repay any license fee received against your return of all copies of the Product. The provisions of this paragraph constitute your sole remedies in the event of a defect or error in the Product.

No Warranties. Unless you are provided with a specific warranty from Milestone as part of your Product documentation, Milestone expressly disclaims any warranty for the Product. The Product and any related documentation is provided “as is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, without limitation, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The entire risk arising out of use or performance of the Product remains with you as the user. You are notified that the Product, when used with certain equipment or other software, may enable you to perform surveillance actions and data processing which are likely to be restricted by or contrary to applicable law, including without limitation data privacy and criminal law. The sole responsibility for verification of your use against compliance with applicable law lies with you as the user.

Prohibited Use.

The Product may only be applied and used in accordance to the applicable law(s) of the jurisdiction, country or region it is used in. This includes, but is not limited to, possible legal restrictions to what you surveil and record with the Product, the policy for storing recorded and other data in the Product, and how such recorded data is to be handled as it is exported from the Product. It is the sole responsibility of you the user to be acquainted with, and to adhere to, such laws and restrictions. Milestone does not accept any liability whatsoever, for any direct, indirect or consequential losses or damages for the violation of such laws and/or restrictions.

This license does not cover use of the Product for the purpose of, or in connection with, a violation of the human rights of any person as set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Any such use is prohibited and is a material breach of this EULA causing the whole license for the Product to lapse immediately without notice rendering any further use of the Product unlawful.

Copenhagen Clause. Milestone is a signatory to the Copenhagen Letter, a technology declaration to aspire to open and honest public conversation about the power of technology and how technology should enhance the quality of life. We who shape technology must reflect on how technology affects human needs and behaviors, and how we further the responsible use of technology. Milestone encourages our partners not only to involve themselves in this important discussion on responsible use of technology, but to also sign the Copenhagen Letter at www.copenhagenletter.org and adopt a corresponding Copenhagen Clause into their own agreements.

Limitation of Liability. The provisions of this paragraph are in effect to the maximum extent permitted by applicable law. In no event shall Milestone or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) nor for any product liability (except for bodily injury) arising out of the use of or inability to use the Product or the provision of or failure to provide proper support, even if Milestone has been advised of the possibility of such damages. Absent any willful misconduct or gross negligence, the entire liability of Milestone and its suppliers shall be limited to the amount actually paid by you for the Product.

Third Party Licenses. The Products include rights for you to use certain third party software as set out in the documentation for the specific Product. You may use and integrate the Products with other third party software and it is your responsibility when installing to investigate and obtain usage rights to any such third party software for your purpose.

Miscellaneous. (a) You may make as many copies of the Product as may be necessary for backup and archival purposes. (b) You may not distribute copies of the Product to third parties. (c) You may not reverse engineer, decompile, or disassemble any of the Product's components except and only to the extent permitted by applicable law which cannot be contractually waived. (d) This EULA is non-transferable save that if there is any ownership interest transferred which includes the Milestone Product, you may permanently assign all of your rights for this Product to the Transferee, provided the Transferee agrees to the terms of this EULA.

Termination. Without prejudice to any other rights, Milestone may terminate this EULA if you fail to comply with its terms and conditions. In such event you must immediately cease using the Product and destroy all copies of it.

Severability. If a court or government body of competent jurisdiction determines that any provision of this EULA is invalid, not enforceable or enforceable only if limited in scope, this present EULA shall continue in full force and effect with such provisions stricken or so limited.

Entire Agreement. This EULA constitute the parties' entire and complete agreement relating to the subject matter hereof and all written and oral undertakings and pledges which may have preceded this EULA, all implied warranties, rules of common law or ordinary rules of law not restated herein, are hereby excluded from effect between the parties.

Governing Law. This EULA and the contract between you and Milestone are governed by Danish law and the sole and proper forum for the settlement of disputes hereunder shall be the City Court of Copenhagen.

License, Installation and Use Conditions and Restrictions. The Product supports IP devices. IP devices can be cameras, encoders or other types of devices that are addressed through a unique IP address in the applied installation of the Product. One device license is needed per IP device connected to the Product. Each IP device connected to the Product through a network video recorder (“NVR”) also requires purchase of a device license, even if such device license will not be activated in the Product, while the connecting NVR itself does not require a separate device license.

IP devices with multiple lens or sensors and encoders with up to 16 connected analog cameras counts as only one IP device, due to a specific exception. Please check the list of supported IP devices at <https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices>. Specific license terms may apply for associated XProtect® branded Products, please see details below.

Collection and registration of system data. By activating the licenses for the Product, you accept that core system data (such as number of used devices) is exchanged and stored in Milestone's licensing system. A unique key for each license and each device connected to the system is generated. Milestone collects the MAC addresses of the devices connected and keeps track of the number of times cameras are registered and deleted to make sure the licenses are used according to the EULA. Milestone also registers the IP address of the server that activates the license. For systems using Milestone's push notifications, Milestone keeps track of the Globally Unique Identifier ("GUID") of the mobile server and the mobile devices that are registered to receive the notifications and email addresses that are entered to receive push notifications. The sole purpose of gathering and maintaining such data is to enable Milestone and its channel partners, to enforce license management of the Milestone products. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the data transmitted to the online service.

Personal Data, General Data Protection Regulation: When purchasing licenses to the Product through our channel partners, the business information of your company will be registered with Milestone. You may also voluntarily provide Milestone with information on contact persons in form of name, email, and phone number. The sole purpose of gathering and maintaining such information during license usage is to enable Milestone and its channel partners to enforce license management, carry out the Milestone channel programs, and provide technical support for the Product. Milestone is a data controller with respect to the personal data collected and used hereunder. Milestone treats your personal data in accordance with our Privacy Policy (<https://www.milestonesys.com/privacy-policy/>)

This EULA applies to all Products, with its general terms and specific terms and conditions valid for the mentioned individual products as detailed in the following sections:

Milestone XProtect® VMS

Milestone XProtect® Corporate

Installation and Use – for the XProtect Corporate product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The "Management Server" component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License Code.
2. The "Recording Server" component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above.
3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft's software license terms for Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>)
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 9 and 10 below, only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties.
6. The Product may only be used for surveillance of property or land that is owned or controlled by you, or you have acquired and maintain the required legal permissions when monitoring property or land not owned or controlled by you.
7. Using Milestone Federated Architecture, the Product may without being subject to additional licensing be used to connect other XProtect Corporate or XProtect Expert systems, provided that the federated system is rightfully licensed.
8. Using Milestone Interconnect, the Product may be used to connect other Milestone video management software products and other Milestone approved products (please refer to Milestone's web site <https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/> for the latest overview of compatible products) belonging to you or a third party. The use of Milestone Interconnect is subject to the following conditions: a) any interconnected system must be fully licensed with rightfully obtained license rights, b) you through purchase or subscription have rightfully obtained Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the XProtect Corporate system.
9. The Product may be remotely operated and managed by a third party using Milestone Federated Architecture, provided that you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
10. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.

11. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® Bing™ Maps or OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications.
12. You acknowledge that the Product uses data from OpenStreetMap (<http://www.openstreetmap.org>)[®] contributors. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License: <http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/>. As a part of this, you also accept to respect the tile usage policy (<https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/>), including heavy use limitations in areas of bulk and unnecessary download of tiles.
13. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs.
14. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, "License, Installation and Use Conditions and Restrictions", stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to the system.

Milestone XProtect® Expert

Installation and Use – for the **XProtect Expert** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The "Management Server" component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License Code.
2. The "Recording Server" component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above.
3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft's software license terms for Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>).
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 and 7 below, only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties.
6. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 7 below, be remotely operated and managed by a third party using Milestone Federated Architecture, provided that you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
7. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
8. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® Bing™ Maps or OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications.
9. You acknowledge that the Product uses data from OpenStreetMap (<http://www.openstreetmap.org/>)[®] contributors. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License: <http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/>. As a part of this, you also accept to respect the tile usage policy (<https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/>), including heavy use limitations in areas of bulk and unnecessary download of tiles.
10. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs.
11. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, "License, Installation and Use Conditions and Restrictions", stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to the system.

Milestone XProtect® Professional+

Installation and Use – for the **XProtect Professional+** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The "Management Server" component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License Code.

2. The "Recording Server" component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers designated as Recording Servers. The Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above.
3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft's software license terms for Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>).
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties.
6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs.
8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, "License, Installation and Use Conditions and Restrictions", stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to the system.

Milestone XProtect® Express+

Installation and Use – for the XProtect Express+ product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The "Management Server" component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per Software License Code.
2. The "Recording Server" component of the Product may be installed on one (1) computer designated as Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified above.
3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft's software license terms for Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>).
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties.
6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs.
8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, "License, Installation and Use Conditions and Restrictions", stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to the system.

Milestone XProtect® Essential+

Installation and Use – for the XProtect Essential+ product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The "Management Server" component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per Software License Code.
2. The "Recording Server" component of the Product may be installed on one (1) computer designated as Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified above.
3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.

4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft's software license terms for Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>).
5. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers' or clients' property or land.
6. In total, the Product installed under this EULA may only be used with maximum eight (8) activated IP devices. IP devices can be cameras, encoders or other types of devices that are addressed through a unique IP address in the applied installation of the Product. One device license is needed per IP device connected to the Product. Each IP device connected to the Product through an already licensed IP device also requires a device license, even if such device license will not be activated in the Product. IP devices with multiple lens or sensors and encoders with up to 16 connected analog cameras counts as only one IP device, due to a specific exception. Please check the list of supported IP devices at <https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices>. The Product needs to be connected to the Internet to complete the installation and to activate the license.
7. No support is provided for the Product except for the support information that can be retrieved at Milestone website as indicated to you in an information dialogue of the Product.

XProtect Clients

Milestone XProtect® Smart Client

Installation and Use – for the **XProtect Smart Client** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
2. The Product may only be used in connection with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit. When used together with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, the Product may also be used together with other compatible Milestone products and with third party products/components built upon the Milestone Software Development Kit or the Milestone Integration Platform Software Development Kit.
3. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development Kit
4. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product applied.

Milestone XProtect® Web Client

Use – for the **XProtect Web Client** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to use the Product on an unrestricted number of computers and devices with the following conditions and restrictions:

1. By using the Milestone XProtect Web Client, you accept Milestone's general terms in this EULA.
2. The Product may only be used on computers and devices running operating systems for which the Product was designed.
3. The Product may only be used together with the officially supported version of Milestone XProtect Mobile server or dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see <https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/>

XProtect® Mobile

Milestone XProtect® Mobile

Installation and Use – for the **XProtect Mobile** client product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may only be used on devices running operating systems for which the Product was designed.
2. The Product may only be used together with the officially supported version of XProtect Mobile server or dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see <https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/>
3. The use of the video push functionality is subject to licensing in the XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit it is used together with, where each named user of the XProtect Mobile client wanting to make use of the video push functionality requires one (1) camera license in the XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit.

Installation and Use – for the **XProtect Mobile** server product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.

2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit.
3. The use of the XProtect Mobile server is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit it's used together with.
4. By accepting the present EULA you accept terms and conditions on behalf of end-users which you allow to connect to XProtect Mobile server in regards to use of XProtect Mobile and XProtect Web Client.
5. The use of Smart Connect, Video Push and Mobile Push notifications relies on third party services and network connectivity such as notification services and wireless communication networks. In addition to the general restrictions in Milestone's liability defined in the section "Limitation of Liability" above, Milestone does not accept any liability arising out of the use of or inability to use any of these capabilities directly, or indirectly, caused by any of third party network or service component used to provide these capabilities.
6. The use of the Smart Connect and Mobile Push Notification capabilities is conditioned by a valid Milestone Care Plus service contract. Milestone accepts no liability for possible interruptions in the service caused by failure to renew the Milestone Care Plus coverage in due time.
7. Additional third party charges may apply for using the XProtect Mobile service, including, but not limited to, communication cost and third party service subscriptions.

Add-ons and components

Milestone XProtect® Access

Installation and Use – for the **XProtect Access** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Milestone Husky M10) for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky NVR unit.
3. To facilitate communication with third party systems an unrestricted number of XProtect Access plug-ins may be installed on the Event Server in the XProtect VMS system or the Milestone Husky NVR unit. In addition to the general restrictions in Milestone's liability defined in the section "Limitation of Liability" above, Milestone does not accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product when the plug-ins have been provided by another party than Milestone, or when the Milestone provided XProtect Access plug-in is used with a third party product or version of a third party product that it has not been designed and validated for. Further, Milestone does not accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product caused by errors in any third party product that XProtect Access is used together with.
4. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone Husky NVR units.
5. XProtect Access may only be used with as many doors as you have purchased and registered door licenses to for the Product by the Software License Code.

Milestone XProtect® LPR

Installation and Use – for the **XProtect LPR** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Milestone Husky M10) for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
2. The XProtect LPR may be installed on an unrestricted number of computers designated as XProtect LPR Servers per Software License Code.
3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development Kit.
5. The XProtect LPR Plug-in may be installed on an unrestricted number of computers designated as Event Servers, or as Recording Servers, or on computers running the Management Client application.
6. XProtect LPR may only be used with as many cameras as you have purchased and registered LPR Camera Licenses for the Product by the Software License Code.
7. The XProtect LPR License Plate Libraries may be deployed on an unrestricted number of XProtect LPR Servers.
8. XProtect LPR may only be used with as many XProtect LPR License Plate Libraries as you have purchased and registered for the Product by the Software License Code.

Milestone XProtect® Transact

Installation and Use – for the **XProtect Transact** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any Milestone XProtect VMS product, except XProtect Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Husky M10) for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky NVR unit.
3. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development Kit.
4. The Product may only be used with as many source connections as you have purchased and registered connection licenses for under the Software License Code used by the designated XProtect Transact.

Milestone XProtect® Smart Wall

Use – for the **Milestone XProtect Smart Wall** product the following applies: Milestone hereby grants you the right to use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may be used with XProtect Corporate systems without being subject to separate licensing. The Product may be used together with XProtect Expert for which a XProtect Smart Wall base license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect Corporate system.
3. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product.

Milestone XProtect® Screen Recorder

Installation and Use – for the **Milestone XProtect Screen Recorder** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may be installed on an unrestricted number of computers, and other devices, running the operating system for which the Product was designed (hereafter referred to as computers).
2. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes of computers owned or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers' or clients' computers.
3. The Product may only be used together with Milestone XProtect VMS products and Milestone Husky NVR units.
4. For each use instance of the Product, one (1) camera license is required in the Milestone XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit.
5. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect VMS product or the Milestone Husky NVR unit.

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins

Installation and Use – for the **Milestone XProtect Input Unit Plug-ins** product the following applies:

1. The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together with a Milestone XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, and shall be subject to the installation and use restrictions for these Products as set out in this EULA.
2. The Product may be installed on an unrestricted number of computers under one (1) Software License Code, as long as each of these computers have a valid license for the Product.

Milestone XProtect® Device Pack

Installation and Use – for the **Milestone XProtect Device Pack** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product and its individual Device Drivers may only be used with officially compatible and rightfully licensed Milestone XProtect VMS products or Milestone Husky NVR units.
2. The Product and its individual Device Drivers may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
3. The Product and its individual Device Drivers may be installed on an unrestricted number of computers designated as Recording Servers, Failover Recording Servers or NVR units.

Milestone ONVIF Bridge

Installation and Use – for the **Milestone ONVIF Bridge** product the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed Milestone XProtect VMS (except XProtect Essential+) or Milestone Husky NVR unit supporting the Milestone Integration Platform.

Milestone DirectShow Filter

Installation and Use – for the **Milestone DirectShow Filter** product ("DirectShow Filter") the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use the DirectShow Filter with the following conditions and restrictions:

1. The DirectShow Filter may be installed on an unrestricted number of computers running the operating system for which the Product was designed (hereafter referred to as computers).
2. The DirectShow Filter may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you.
3. The DirectShow Filter may only be used in connection with a Milestone XProtect VMS product, or a Milestone Husky NVR; the Product may not be used separately, in connection with non-approved Milestone products, or in connection with non-Milestone products.
4. The use of the DirectShow Filter is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect VMS product or the Milestone Husky NVR unit.
5. The user agrees and warrants not to use the DirectShow Filter, or other technical tools, in ways that will enable a Milestone product to be used in a way that infringe Milestone's End-user License Agreement or licensing system for that product.
6. Even though Milestone strives to keep a high-quality level of the Product, and to make it compatible with future versions of the Products, the user of the Product understands and accepts that: a) The Product may contain incorrect, misleading or outdated material, documentation or sample products and source code. b) The Product may be incompatible with previous, present or future versions of the Milestone products. c) The Product may lack certain functionality or be incomplete in certain areas.

Milestone XProtect® Download Manager

Installation and Use – for the **Milestone XProtect Download Manager** product ("Download Manager") the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Download Manager with the following conditions and restrictions:

1. The Download Manager may only be used on computers running operating systems for which the Download Manager was designed.
2. The Download Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect product with which it was delivered (the Original XProtect product). When used together with the Original XProtect product the Download Manager may also be used together with other compatible Milestone products and with third party products/components built upon the Milestone Software Development Kit or Milestone Integration Platform Software Development Kit.
3. The use of the Download Manager is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product.

Milestone Software® Manager

Installation and Use – for the **Milestone Software Manager** utilities ("Software Manager") the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Software Manager with the following conditions and restrictions:

1. The Software Manager may only be used in connection with computers running operating systems for which the Software Manager was intended as well as in connection with computers running future operating systems Milestone may confirm to be supported by the Software Manager. Please see <https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/>
2. The Software Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect products for which Software Manager was originally intended as well as with future products Milestone may confirm to be supported by the Software Manager. Please see <https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/>
3. By using the Milestone Software Manager to remotely install or update Milestone XProtect products on other computers you are regarded as being a system administrator of those computers ("Remote Computers"). Being a system administrator, it is your responsibility to ensure the users of the Remote Computers understand and accept the EULAs of the Milestone XProtect products being installed or updated using the Milestone Software Manager, even in the case the installation process has been made unattended for the users of the Remote Computers and possibly invisibly for them as well. By remotely installing or updating a Milestone XProtect product on a Remote Computer you accept - as a system administrator - this responsibility, including the responsibility and liability for adherence to and compliance with this EULA by the users of Remote Computers.

Husky

Milestone Husky™ X-series NVRs

Installation and Use – for the **Milestone Husky™ X-series NVRs** (covers the following products: **Milestone Husky™ X2 and Milestone Husky™ X8**, including all variants of these products) the following applies:

Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The XProtect VMS software and software utilities delivered with the Product, including, but not limited to, Husky Assistant and Husky Recovery Tool, may, and can, only be used with the computer hardware and operating system with which it is delivered.

2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only be used with the Product.
3. The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to the terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) conditioned by the use of a rightfully obtained and registered Software License Code.
4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft Windows license gives you free access to possible updates to the Windows Operating System that Microsoft may release. It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to the Microsoft's guidelines. Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future software updates of the Windows Operating System, and future versions of the Microsoft Windows Operating System may change the use of available system resources in the Product, which may impact the overall performance of the Product. The Product is further dimensioned and designed for the included version of Microsoft Windows operating system. Milestone cannot guarantee the compatibility with other versions of Microsoft Windows operating systems.
5. The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must hence not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft Windows Operating System is regulated by Microsoft's end-user license agreement.

Milestone Husky™ M-series NVRs

Installation and Use – for the **Milestone Husky™ M-series NVRs** (covers the following products: **Milestone Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 and Milestone Husky™ M50**, including all variants of these products) the following applies:

Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. Any purchase of the Product requires prior acceptance of this EULA.
2. The Milestone Husky NVR software may, and can, only be used with the computer hardware and operating system with which it is delivered, and the Software License Code provided by Milestone. Should critical parts of the hardware need to be replaced, the software may be re-installed and activated with a new Software License Code, obtained via your Milestone dealer or from Milestone's Software Registration Service Center on Milestone's web site www.milestonesys.com.
3. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 5 below, only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated or used in any way by your customers or other third parties.
4. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers' or clients' property or land.
5. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
6. The Product has been designed for use with a maximum number of devices. Please consult your Milestone Dealer or your product documentation if you need additional information. The Product may not be used with more devices than designed for and for which you have purchased and rightfully obtained the corresponding license data for under the Software License Code.

MIP SDK and MIP SDK Mobile

Installation and Use – for the **MIP SDK** (Milestone Integration Platform Software Development Kit), and for the **MIP SDK Mobile** the following applies:

Milestone hereby grants you the right to install and use each of the Products, i.e. MIP SDK and MIP SDK Mobile, with the following restrictions:

1. The Product may be installed on an unlimited number of computers used for evaluation or development purposes.
2. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
3. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you.
4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR products supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM versions of Milestone XProtect products; the Product may not be used separately, in connection with non-Milestone products.
5. MIP SDK: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the following subfolders of the Product's installation folder: \bin and the \VpsSamples\bin folder), and provided that all licensing agreements, to include but not limited to those listed in the "3rd party software terms and conditions.txt" file in the \bin folder for the Product's installation folder, are included in such redistribution, in connection with your own components as a part of a total solution used together with the rightly licensed Milestone approved product.

6. MIP SDK Mobile: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the lib folder of every subfolder of the MIP SDK Mobile), and provided that all licensing agreements, to include but not limited to those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the Product’s installation folder, are included in such redistribution, in connection with your own components as a part of a total solution used together with the rightly licensed Milestone approved product.
7. The use of the Product is further restricted by the standard clauses mentioned in End-user License Agreement of the Milestone product, or the OEM version of the Milestone product it is used together with.
8. You agree and warrant not using the Product, or other technical tools, in ways that will enable an end-user to use a Milestone product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the End-user License Agreement covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product or the OEM version of a Milestone product.
9. The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third party software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain yourself for your purpose.

Milestone Customer Dashboard

Use – for the **Milestone Customer Dashboard** utilities the following applies:

Milestone hereby grants you the right to enable and use the Milestone Customer Dashboard. By enabling the functionality, you accept the following conditions and restrictions:

1. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the data transmitted to the online service.
2. Milestone cannot be held responsible for any loss of data caused by disruptions in communication between the product and online service, or from the online service and the used client.
3. You consent to share system configuration and performance data with the Milestone Customer Dashboard service. Examples of such system data is error information originating from cameras, system or network failures.
4. You also consent authorized Milestone partners to access the system configuration and performance data with the sole purpose of providing customer support services to you.
5. In addition to the general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not accept any liability arising out of a Milestone partner’s misuse of, or inability to use the Milestone Customer Dashboard.
6. Access to certain features of the Milestone Customer Dashboard requires a valid Milestone Care Plus contract. Please see <https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/>. Milestone accepts no liability for possible interruptions in the service caused by failure to renew the Milestone Care coverage in due time.
7. Additional third party charges may apply for using the Milestone Customer Dashboard service, including, but not limited to, communication cost.